

THANH NIÊN THÁI BÌNH

Thi đua phát triển kinh tế

Những năm gần đây, ở các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả do thanh niên làm chủ. Đây là kết quả từ sự năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên của tự thân mỗi thanh niên và sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức đoàn các cấp.



Mô hình trồng cây cảnh của anh Phạm Đình Chính, tổ 20, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê hương. Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có khoảng 200 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho hiệu quả kinh tế khá cao. Thực hiện phong trào đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên. Cụ thể, chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội thành lập các câu lạc bộ, nhóm thanh niên phát triển kinh tế cùng lĩnh vực, cùng sở thích để chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho thanh niên là chủ các trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, kết nối, hỗ trợ nhiều thanh niên vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Tuy số tiền vay không lớn nhưng đó chính là động lực để thanh niên bứt phá đi lên.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Từ sự cố gắng, nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn các cấp, đã có hàng nghìn mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật của các mô hình này là khai thác tối đa điều kiện sẵn có ở địa phương. Từ những loại nông sản, làng nghề truyền thống, đất ruộng vốn có, mỗi người lại có sự sáng tạo, đổi mới để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng suất sản xuất và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế về vốn vay và chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn thành lập các hợp tác xã thanh niên, các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

XUÂN PHƯƠNG

Từng du học ở nước ngoài, công tác tại Trung ty Giống cây trồng Trung ương nhưng anh Nguyễn Bá Duẩn, thôn Đông Phúc, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) lại chuyển hướng về quê lập nghiệp. Anh đầu tư hàng tỷ đồng trồng măng tây và nho. Với 3.000m² trồng măng tây, anh Duẩn bước đầu thu từ 15 - 20kg/ngày, thu hoạch từ 2 - 2,5 tháng rồi lại nghỉ dưỡng cây. Bình quân mỗi ngày sau trừ chi phí anh Duẩn thu được 500.000 đồng. Anh cũng có 2.000m² trồng nho hạ đen sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên vào tháng 10 tới đây. Anh Duẩn cho biết: Tôi muốn dựa vào quê hương để phát triển kinh tế. Tôi cũng muốn sử dụng kinh nghiệm, kiến thức của mình để phát triển kinh tế gia đình và làm mô hình để bà con có thể tham khảo, học tập, góp phần cho nền nông nghiệp của địa phương phát triển hơn.



Gia trại của anh Trịnh Công Vinh, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) - 1 trong 3 gương mặt trẻ của Thái Bình nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020.

200 - 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Thịnh cho biết: Gia đình có sẵn nghề nuôi trồng thủy sản nên tôi lựa chọn ở quê để phát triển kinh tế. Với tôi, khó khăn nhất là vốn. Tôi muốn tìm những con có giá trị kinh tế cao để nuôi và rất mong các cấp bộ đoàn quan tâm đến thanh niên hơn nữa, có sự kết nối, hỗ trợ vốn vay tức ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

Những câu chuyện như của anh Duẩn, anh Thịnh không hiếm ở các địa phương. Với mong muốn có thu nhập nhanh chóng, không ít bạn trẻ lựa chọn công việc đi làm thuê, lập nghiệp ở các địa phương khác. Việc đoàn viên, thanh niên đi khởi nghiệp cũng gây nhiều khó khăn cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chính vì vậy, thời gian

NGÀNH Y TẾ HUYỆN HƯNG HÀ

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Luong y phải như từ mẫu”, cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế huyện Hưng Hà không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, chúng tôi thấy lượng bệnh nhân tới KCB khá đông. Bà Nguyễn Thị Hậu, xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho biết: Các y bác sĩ rất nhã nhặn và tận tình, chăm sóc chúng tôi chu đáo. Bệnh viện cũng tạo điều kiện tốt nhất, tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện, mỗi ngày Bệnh viện KCB cho 200 - 300 lượt người. Để nâng cao chất lượng KCB, năm 2021 Bệnh viện tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ y bác sĩ để phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn.

Không chỉ có Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, những năm qua, các bệnh viện trên địa bàn huyện Hưng Hà đã chú trọng đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu KCB của nhân dân. Song song với đó, các bệnh viện còn chú trọng chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài, thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ, y bác sĩ. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở của huyện được củng cố và phát triển, hạ tầng cơ sở y tế từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp; trang thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ hoạt động KCB, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng công tác KCB tại các cơ sở y tế. Toàn huyện có 636 cán bộ, y bác sĩ. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị y tế trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch vừa bảo đảm công tác KCB vừa phòng, chống dịch như: thành lập các đội phản ứng nhanh; chuẩn

tác phong, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Năm 2020, các đơn vị y tế trong huyện đã khám bệnh cho trên 406.000 lượt người, điều trị cho 27.133 lượt người, điều trị ngoại trú 4.805 lượt người... Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, ngành Y tế huyện Hưng Hà đã có những giải pháp chấn chỉnh y đức tại các cơ sở điều trị. Trong đó, tăng cường công tác quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cá nhân cụ thể trên cơ sở thăm dò sự hài lòng của người bệnh và của nhân dân. Xử lý nghiêm các tiêu cực. Triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, KCB. Thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao... Có thể thấy, những hoạt động thiết thực của ngành Y tế huyện Hưng Hà trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người thầy thuốc: “Luong y phải như từ mẫu”.

MAI THƯ



Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà.

Hiệu quả mô hình HTX quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 445 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong các lĩnh vực: nông nghiệp, ngư nghiệp và thủy sản, tin dụng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng. Số HTX làm dịch vụ thu gom rác thải, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản rất ít.

Để hỗ trợ các HTX tham gia quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) triển khai dự án “Xây dựng mô hình HTX phụ hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng” tại HTX DVNN xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình). Là xã có nghề truyền thống sản xuất miến dong từ hơn 100 năm, đến nay,

tuy số hộ làm nghề giảm chỉ còn trên 20 hộ nhưng nhờ đầu tư máy móc nên sản lượng vẫn đạt từ 60 - 70 tấn bột dong/hộ/tháng, lợi nhuận từ 100 - 300 triệu đồng/hộ/năm. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu về kinh tế, môi trường nông thôn nơi đây đang chịu những sức ép từ các hoạt động sản xuất của người dân. Việc sản xuất miến dong tại xã Đông Thọ diễn ra quanh năm nhưng tập trung nhất là từ tháng 8 đến trước tết Nguyên đán, vì vậy đã làm phát sinh lượng lớn nước thải. Phần lớn các cơ sở sản xuất miến nằm rải rác trong làng, nước thải từ sản xuất thường được thải chung với nước thải sinh hoạt ra môi trường khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Nước thải từ các công đoạn làm miến có hàm lượng chất hữu cơ cao làm các ao hồ, kênh rạch trong khu vực sản xuất bị ô nhiễm. Các kênh rạch lâu ngày không được nạo vét,

bị ứ đọng các chất thải, bốc mùi nồng nặc. Ông Phạm Ngọc Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Thọ cho biết: Để quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, năm 2018, UBND xã đã giao cho HTX nhiệm vụ thu gom, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn. HTX đã điều chỉnh lại phương án sản xuất, kinh doanh, bố trí lại nhân sự quản lý, điều hành hoạt động của HTX theo hướng vừa thực hiện tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ cho thành viên sản xuất nông nghiệp vừa tổ chức quản lý, thu gom và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, trong đó chủ yếu từ các hộ chế biến miến dong. HTX đã thành lập 1 tổ vệ sinh môi trường chuyên thu gom, vận chuyển rác thải về nơi tập kết. Với sự hỗ trợ của Viện Phát triển kinh tế hợp tác, Liên minh HTX tỉnh theo dự án “Xây dựng mô hình HTX phụ hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

tại một số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng”, chúng tôi được tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động hiệu quả, nhất là về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; tư vấn, hỗ trợ thành lập tổ dịch vụ môi trường; hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Đặc biệt, dự án đã hỗ trợ hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, xử lý môi trường tập trung như trạm bơm, nạo vét kênh mương, hệ thống xử lý nước thải... với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Trên cơ sở đó, HTX đã chỉ đạo tổ vệ sinh môi trường tu sửa, khơi thông toàn bộ 400m mương thoát nước từ các hộ gia đình chế biến miến dong đến trạm bơm; tu sửa, nâng cấp toàn bộ trạm bơm để chủ động bơm tiêu thoát nước khi cần thiết. Hướng

dẫn các hộ thành viên chế biến miến dong lắp hệ thống xử lý chất thải lỏng tại nhà để xử lý nước thải tại nguồn trước khi xả ra mương; vận động bà con đổ rác đúng lịch, không để rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Hải, thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ chia sẻ: Từ khi HTX DVNN xã thực hiện dịch vụ về môi trường, mùi hôi từ các mương, cống thoát

nước giảm rõ rệt. Tổ vệ sinh môi trường thu gom rác đúng lịch nên cảnh quan làng xóm được cải thiện rất nhiều, đường làng sạch sẽ, cây cối xanh tươi.

Thái Bình hiện có khoảng 30 làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản nằm xen kẽ trong khu dân cư. Vấn đề môi trường tại các làng nghề đang tồn tại nhiều bất cập: Nước thải từ sản xuất không được xử lý gây ô nhiễm

nguồn nước; bụi, tiếng ồn từ các làng nghề chế biến lâm sản... Công tác bảo vệ môi trường làng nghề về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành lập mới các HTX môi trường hoặc phát triển dịch vụ môi trường của các HTX nông nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

NGÂN HUYNH



Lợi nhuận từ sản xuất miến dong ở xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đạt từ 100 - 300 triệu đồng/hộ/năm.